

กสทช.เรียก "เอไอเอส" แจง

● เหตุข้อมูลลูกค้าหลุดอยู่ในมือแฮกเกอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 21 ก.พ.2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มีกำหนดเรียกให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ก หรือ awn ผู้ให้บริการมือถือภายใต้ใบอนุญาตจาก กสทช. เข้ามาชี้แจงกรณีพบว่ามีผู้ละเมิดเข้าไปยังฐานข้อมูลลูกค้าและนำออกเผยแพร่ เป็นจำนวน 100,000 ราย โดยข้อมูลของลูกค้าประกอบด้วยชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วัน-เดือน-ปีเกิด ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าและระดับสิทธิของลูกค้า โดยประเด็นชี้แจงนอกจากรายละเอียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว กสทช.จะประเมินว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ ซึ่งหากเป็นความผิดซ้ำซาก อาจมีการเรียกปรับเงิน นอกจากนี้ยังต้องเสนอแผนชดเชย และมาตรการเยียวยาลูกค้าต่อ กสทช.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ว่า เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 16 ก.พ.2565 สกมช.ได้ตรวจพบประกาศของกลุ่มแฮกเกอร์ที่อ้างว่าสามารถโจมตีเอไอเอส พร้อมนำข้อมูลตัวอย่างที่ละเมิดมาได้เผยแพร่ผ่าน Darkweb ซึ่ง สกมช.ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตรวจสอบ แก้ปัญหา และขอให้เอไอเอสเตรียมรับมือสถานการณ์หากมีผู้เผยแพร่ข้อมูลที่รั่วไหลสู่สื่อสาธารณะและจัดทำร่างแถลงการณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบต่อ

โดยในวันที่ 18 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา เอไอเอสได้ส่งหนังสือชี้แจง สกมช.ว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พนักงานใช้ในการทำงานนอกสถานที่หรือ wfh ถูกบุกรุกด้วย ransomware และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อความเสียหายหรือกระทบการให้บริการ โดยเอไอเอสได้ส่งเอสเอ็มเอสแจ้งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวัง กรณีที่อาจมีผู้แอบอ้างในการทำธุรกรรมด้วย.

คมคิด คนเขียน

รับการเปลี่ยนแปลง

ช่วง ที่ผ่านมาจะเห็นว่า บรรดาธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยต่างมีการปรับตัวกันอย่างเห็นได้ชัด มีการควบรวมเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขยายตลาด **ธุรกิจดิจิทัล** เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป

จากเดิม **โครงข่ายโทรคมนาคม** สื่อสารที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เคยเป็น **“ขุมทอง”** ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ต่อไปอีกแล้ว แต่ละบริษัทจึงต่างต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้แข่งขันได้ และไม่ใช้การแข่งกันเอง แต่เป็นการแข่งกันกับ **ผู้เล่นระดับโลก** ที่เข้ามาบีบบังคับและกอบโกยรายได้จากการทำธุรกิจในไทย ด้วยมูลค่าที่สูงมาก

เริ่มจากการควบรวมรายแรกที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่าน มา ระหว่าง **บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)** หรือทีโอที และ **บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)** หรือ CAT ตั้งเป็น **NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)** ซึ่งนับเป็นการควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์

ทำให้ NT กลายเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า **3 แสนล้านบาท** ทำให้ประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมเป็นครั้งแรก เปรียบเทียบกับ **ปตท.** และ **การบินไทย** ซึ่งจะเป็นองค์กรที่เป็นหน้าเป็นตาของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีรัฐบาลโดย **กระทรวงการคลัง** เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

อีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนของวงการโทรคมนาคมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ คงต้องพูดถึงการประกาศความร่วมมือระหว่าง **“ทรู”** และ **“ดีแทค”** โดยทรูมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ **เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)** และดีแทค ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ **“เทเลนอร์ (Telenor)”** ประกาศข้อตกลงเบื้องต้นจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ถือหุ้นเท่ากันในส่วน 50:50 ซึ่งดีลครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565

ทั้งสองค่ายมีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ **“เทคคัมปะนี”**

(Tech Company) ขยายขอบเขตไปสู่บริการดิจิทัล ที่อาจไปไกลถึง **เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology)** ขณะที่บริการโครงสร้างพื้นฐานในฐานะโครงข่ายมือถือจะกลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักหลายของบริษัทยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังประกาศที่จะตั้ง **กองทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** หนุนเทคโนโลยีไทยขึ้นอันดับเทคโนโลยีระดับโลก

ผู้บริหารของ **“ทรู”** และ **“ดีแทค”** ได้แถลงร่วมกันไว้ว่า **“การควบรวมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันที่จะตั้งบริษัทใหม่ด้วยหลักการสำคัญคือเป็น เจ้าของที่เท่าเทียมกัน** เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งทรูและดีแทคที่เท่า ๆ กัน โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการแสวงหาการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง

การลงทุนด้านนวัตกรรมระดับโลกที่แข็งแกร่ง และการให้บริการใหม่ ๆ ที่แข็งแกร่งแก่ผู้บริโภค โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ที่มี **มูลค่ากว่า 2.17 แสนล้านบาท** และหวังจะให้เห็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากการร่วมกันนี้ เพราะธุรกิจโทรคมนาคมปัจจุบันจำเป็นต้องเปลี่ยน **ภูมิทัศน์ธุรกิจ** ต้องสร้างความเข้มแข็ง ทั้งด้านอินเทอร์เน็ต ดาต้า และการเชื่อมผู้บริโภคชาวไทยสู่สังคมดิจิทัลอนาคต”

ถึงต้องบอกว่าทุกบริษัทไม่ว่าเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องปรับตัวไม่ว่าในไทย หรือ ทั่วโลก เพื่อให้ทันต่อ **การเปลี่ยนแปลง** และ **อยู่รอดได้** ในการดำเนินธุรกิจ และถึงแม้ว่าคนจะพูดถึงดีลของทรูและดีแทค เป็น **ดีลสำคัญแห่งปี** แต่หากดูส่วนแบ่งตลาดแล้วจะพบว่าผู้เล่นทุกรายในไทยล้วนมีศักยภาพ ซึ่งการที่ทุกรายปรับตัวจะทำให้การแข่งขันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น และผู้ที่ได้รับ **ประโยชน์สูงสุด** นั่นก็คือลูกค้า

การควบรวมระหว่างทรูและดีแทค ดูแล้วก็ **ไม่ได้แตกต่าง** จากการควบรวมของ NT หรือการปรับเปลี่ยนแปลง **ผู้ถือหุ้นของเอไอเอส** เพื่อขยายธุรกิจหลากหลายรองรับการเปลี่ยนไปของยุคสมัย แต่ก็กลายเป็นข่าวดีและเป็นกระแสที่มีการคัดค้านจากนักวิชาการรุ่นเก่าและนักการเมือง

มองว่าบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะกลายเป็นรายใหญ่สุดที่ครองตลาด จะผูกขาดการแข่งขัน จะทำให้ราคาสูงขึ้น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย มี **กสทท.** เป็นผู้กำกับดูแล และแข่งกับผู้เล่นระดับโลก ที่เข้ามาแบบ **ไม่มีกฎหมายควบคุม** ได้

“เขียนยัน”

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม เรื่องที่เกิดได้ยากในประเทศไทย



ความเป็นธรรมคือรากฐานสำคัญที่ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน หากสังคมใดไร้และปราศจากความเป็นธรรมแล้ว สังคมนั้นจะไม่มีวันสงบสุขอย่างแน่นอน

เราทุกคนรู้ว่าข้อความประโยคข้างต้นนี้เป็นความจริง แต่ไม่ใช่ที่เราทุกคนจะยึดมั่นในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังมีคนไทยจำนวนมากไม่น้อยไม่เคารพหลักการความเป็นธรรม แต่มักจะเรียกร้องหาความเป็นธรรมเสมอๆ ในกรณีของตนเองตกอยู่ในสถานะผู้แพ้ หรือผู้สูญเสีย แต่ถ้าหากตนเองอยู่ในสถานะผู้ได้เปรียบแล้ว ก็จงใจหลงลืม แล้วมองข้ามความเป็นธรรมไปโดยไม่แยแส

สังคมไทยจึงมีความไม่สุข ไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากสมาชิกของสังคมไทยไม่เคร่งครัด ไม่ยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม

เรายังจะได้ยินคำโฆษณาชวนเชื่อว่ามีการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม เพราะสองสิ่งนี้จะช่วยให้คนทุกคน ธุรกิจทุกชนิดสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ตามกำลังและศักยภาพของแต่ละคน แต่ละธุรกิจ แต่ทว่าคำดังกล่าวเป็นแค่เพียงคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น เพราะการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม เป็นสิ่งที่หาได้ยากเย็นมากในสังคมไทย

ประเทศไทยมีหน่วยงานสารพัดชนิดที่ประกาศตัวเชิงโฆษณาชวนเชื่อว่าจะทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรม และส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรี แต่ความจริงที่เราทุกคนทราบเป็นอย่างดีก็คือบ้านเมืองของเรามีหน่วยงานดังกล่าวก็จริง แต่ก็ยังหาความเป็นธรรมและการแข่งขันโดยเสรีไม่เจอในชีวิตประจำวัน

บ้านเราจึงมีคำว่า ขาใหญ่ รายใหญ่ และปลาใหญ่ ไล่กินปลาเล็ก ปรากฏให้เห็นเป็นประจำ แต่ถามว่าในประเทศอื่น ๆ ที่เจริญกว่าประเทศไทยมีคำว่าขาใหญ่

รายใหญ่ และปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือไม่ ตอบว่า ก็มีบ้าง แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เหมือนที่เกิดขึ้นในเมืองไทย

กรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักหนาสาหัสมากประเด็นหนึ่งในสังคมของบ้านเราคือ นักธุรกิจรายใหญ่ระดับประเทศและระดับข้ามประเทศกำลังจะกินรวบ หรือสูบเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือบางกลุ่มอาจจะถูกมองว่ารายใหญ่บางรายอาจไม่ได้กินรวบเพียงลำพัง แต่เป็นการสูมหั่ว สมรู้ร่วมคิด ฮั้ว ร่วมมือ ร่วมกันกินรวบประเทศไทย

ดังพบว่าในปัจจุบันผู้ค้าสินค้าอุปโภค-บริโภคระดับยักษ์ใหญ่ของไทย (ซึ่งปัจจุบันก็ข้ามไปทำมาหากินนอกดินแดนไทยแล้ว) สามารถยึดครองส่วนแบ่งส่วนใหญ่ในธุรกิจสินค้าอุปโภค-บริโภคได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อย ร้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ร้านโชห่วย ร้านอาแปะ-อาซิ้ม ร้านของคนระดับปลาชิว ปลาสร้อย ต้องล้มหายตายจากไปทุกวัน ในขณะที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ขยายกิจการกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อน

ภาพเช่นนี้ ถูกตั้งเป็นคำถามว่า ถือเป็นการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมและเสรีในทางการค้าหรือไม่ คนตอบคำถามนี้อาจจะตอบกันไปคนละทิศละทาง ขึ้นอยู่กับว่าสวมหมวกใบไหน อยู่ในสถานภาพใด แต่ทว่าหน่วยงานหนึ่งที่ต้องตอบคำถามนี้ให้ชัดเจนก็คือหน่วยงานที่อ้างว่าดูแลความเป็นธรรมทางการค้าและการทำธุรกิจในบ้านเมืองของเรา อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่มีคำขวัญ และวิสัยทัศน์ รวมถึงพันธกิจขององค์กรสวยหรูมาก แต่ไม่แน่ใจว่าทำได้จริงบ้างหรือไม่ คำขวัญขององค์กรก็คือ สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติอย่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการกำกับดูแลการแข่งขันเพื่อความ เป็นธรรมทางการค้า

ถามว่าหากองค์กรนี้ รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่มีหน้าที่รักษา ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีทางการค้า ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งจริงจังแล้ว เหตุใดบ้านเมืองของเราจึงยังคงมีห้างใหญ่ ๆ เกิดขึ้นกลางใจกลางเมือง โดยที่ห้างเหล่านั้นขายของแข่งกับร้านเล็ก ๆ ที่มีกำลังการแข่งขันเชิงธุรกิจน้อยกว่าหลายร้อยหลายพันล้านเท่า

คนไทยจำได้ดีว่า ทางกรมพยายามจะอ้างเสมอๆ ว่าห้างใหญ่ๆ จำพวก super store ต้องไปตั้งอยู่นอกเขตเมือง ตามรัศมีที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติของกฎหมาย และเทศบัญญัติ แต่เหตุไฉนทุกวันนี้ห้างยักษ์ใหญ่จึงเกิดขึ้นในใจกลางเมืองได้ เมื่อห้างยักษ์ใหญ่เกิดขึ้นกลางเมือง แล้วร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ จะอยู่รอดได้อย่างไร หรือหน่วยงานที่ดูแลและกำกับเรื่องความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าจะยืนยันว่านี่คือความเป็นธรรมในการแข่งขันแล้ว

เป็นเรื่องน่าประหลาดที่รัฐบาลพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าการรักษาร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ ไว้ แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่ารัฐบาลจะให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ เลยแม้แต่น้อย มีหน้าที่ยังดูเสมือนว่ารัฐบาลยังสนับสนุนให้ธุรกิจยักษ์ใหญ่แตกหน่อ แตกกิ่งก้านสาขาของตนเองเป็นร้านขนาดเล็ก แล้วกระจายไปแทรกอยู่ในทุกชุมชน เรื่องเหล่านี้มีหลักฐานปรากฏชัดให้เห็นทุกที่ทั่วประเทศไทย

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการร่วมธุรกิจของกิจการโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของไทย พุดตรงๆ ชัดๆ ก็คือการร่วมกิจการระหว่างทรูกับดีแทค เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามอย่างมากถึงความเหมาะสม แต่ก็ไม่มีหน่วยงานของรัฐหน่วยไหนออกมาตอบเรื่องนี้ให้กระจ่างชัด

เป็นเรื่องน่าตลกมากที่สุด ที่แม้กระทั่งคนของ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) อย่างประวิทย์ ลีสถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ยังออกมาบอกว่า การควบรวมกิจการของบริษัทโทรคมนาคมทั้งสองนั้น ไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าบรรจุในวาระการประชุมของ กสทช. แต่มีเพียงการแถลงเรื่องนี้ด้วยวาจา โดยปราศจากลายลักษณ์อักษร

สาธารณชนมีคำถามว่า เรื่องนี้โปร่งใสจริงหรือ แล้วมีคำถามต่อไปว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นความไร้ประสิทธิภาพ

ของ กสทช. หรือไม่

นี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ของยอดภูเขาน้ำแข็งในสังคมไทย ใช่หรือไม่ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อย่างแน่นอน เพราะการให้บริการระบบโทรคมนาคมในประเทศไทย จะต้องมีการกำกับที่ชัดเจนว่าจำนวนผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีอย่างน้อยกี่ราย จึงทำให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์และเสรี (ขอยกย่องที่ต้องอ้างคำว่าสมบูรณ์และเสรี ทั้งๆ ที่วิญญูชนประจักษ์ดีว่าหาได้ยากในประเทศไทย) นอกจากแข่งขันโดยสมบูรณ์และเสรีแล้ว ยังต้องคำนึงถึงค่าว่าการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด และประหยัดเงินค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีสำหรับผู้ใช้บริการ

ประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก โดยต้องให้ผู้ให้บริการสามารถแข่งขันในการทำธุรกิจได้โดยเสรี และเป็นธรรม โดยรัฐบาลอำนวยความสะดวกให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันอย่างเต็มที่ แต่คำถามคือเรื่องสำคัญเหล่านี้อยู่ในมโนสำนึกของรัฐบาลไทย และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสำคัญนี้หรือไม่

กรณีศึกษาเรื่องการควบรวมทรูกับดีแทคเป็นเพียงกรณีหนึ่งเท่านั้นในสังคมไทยที่ทำให้วิญญูชนตั้งคำถามไปยังหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าโดยเสรี นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาอื่นๆ ที่รัฐบาลต้องตอบคำถามเรื่องการอนุญาตให้ห้างยักษ์ใหญ่ จำพวก super store เปิดได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย จนเป็นเหตุให้ร้านค้าของชาวบ้าน ซึ่งเป็นร้านค้าเล็กๆ น้อยๆ ต้องล้มหายตายจากไปจนเกือบหมดแล้วในหลาย ๆ ชุมชน เหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแข่งขันโดยเท่าเทียมและเป็นธรรม จริงหรือไม่



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 65 ทำหน้าที่เกาะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมทั้งแวดวงธุรกิจและวิชาการ.....✪ กรรมการ ป.ป.ช. ก็แต่งตั้งเอง แถมต่ออายุให้อีกด้วย และตัวเองไม่ต้องเปิดเผย

บัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แผลงตอบโต้ฝ่ายค้านในสภาว่าจะไม่ทุจริตโดยเด็ดขาดตั้งแต่รัฐประหารเข้ามาเป็นนายกฯ แต่รู้หรือเปล่าว่าดัชนีทุจริตของไทยไหลรูดลงทุกปี โดยปี 64 ไทยอยู่อันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ หนักกว่าก่อนรัฐประหารอีกนะจ๊ะ!.....✪ สภาพองค์กรของผู้บริโภค เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์และความเห็นของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ประเด็นเรื่องราคาและปัญหาการต่อสัญญาสัมปทานล่งหน่ารถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว ประกอบด้วย รสนา โตสิตระกูล-ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-วิโรจน์ ลักขณาอดิศร-สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรต่อสัญญา เพราะเกรงคนกรุงเทพฯ จะหลังแอ่น แยกภาระค่าโดยสารแพงไปอีก 30 ปี ทั้งที่ค่าโดยสาร 25-30 บาททำได้! ดังนั้นคณะรัฐมนตรีรัฐบาล “ยิ่งยouth” ควรฟังเสียงคนอื่นบ้าง!.....✪ ผাগไปยัง สาทิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขได้ไฟใหญ่แก้ปัญหาวิกฤติเด็กไทยเกิดต่ำสุด แถมคนโสดก็เยอะ ต้องหาเหตุให้เจอว่าถ้าสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ หนุ่ม-สาวเลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวไม่ดีกว่าหรือ? ถ้าแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูก เพราะสงสารเด็ก! รมช.สาทิต ลองไปพิจารณาเหตุผลนี้ดูว่าถ้าไม่มี “ข้าราชการโทรม” คนไทยอาจจะอยากมีลูกกันก็ได้.....✪ โทนี่ วู้ดซัม (ทักษิณ ชินวัตร) ออกมาพูดว่า ส.ส.ฝ่ายค้านไปร่วมประชุมกับรัฐบาล เพื่อรับ “กล้วย” เป็นรายเดือน งานนี้มีสะดุ้งกันหลายจังหวัด เช่น ศรีสะเกษ นนทบุรี และปทุมธานี.....✪ จะเหลือกี่คน? 21 ส.ส.ก๊วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หลังถูกขับออกมาจากพรรคพลังประชารัฐ ตอนนี้ไหลไปเข้าพรรคภูมิใจไทย 3 คน คงเป็นเพราะที่นั่นมี “กล้วย” อุดมสมบูรณ์กว่า! และอีก 5 คน ทำท่าอยากกลับรังเก่า!.....✪ แต่ว่า “ไฟ ลิกต์” ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ยืนยัน 5 ส.ส.ไม่ไปไหน ถ้าจะย้อนกลับไปพลังประชารัฐ แล้วจะออกมาทำไม? เชื่อเป็นการตีกันทางการเมืองมากกว่า แต่ในพลังประชารัฐอีกหลายคนอยากมาพรรคเศรษฐกิจไทย ขอให้รอดู!.....✪ มีใครแถว ๆ กระทรวงแรงงานสะดุ้งหรือเปล่า เมื่อ สนชฯ คุณปลื้ม ออกมาส่งสัญญาณถึงคนทรยศหักหลัง ริจะจัดทัพเองเพื่อส่งผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐลงสนามชลบุรีทุกเขต ถึงกับเปรียบเป็นหมาเริ่มก้าวร้าว ทั้งที่อุ้มชูมายาวนาน.....✪ คนพรรคประชาธิปัตย์เคยค่อนข้างอดิเตตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรว่าจะทำรถไฟความเร็วสูงไว้ชนฝัก ผลไม้หรือ? แถมก่อนนี้ 2.2 ล้านล้านบาททิ้งไว้ให้ลูกหลาน แต่ตอนนี้ อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ คุยฟุ้งว่าขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรของไทยลดแรก 20 ตู้โดยรถไฟสายจีน-ลาว ขนส่งถึงมหานครฉงชิ่งแล้ว ใช้เวลา 6 วัน แต่ไม่พูดถึงรถไฟความเร็วสูง แต่สร้างด้วยความเร็วต่ำ ๆ ของ พล.อ.ประยุทธ์ เพิ่งสร้างไปแค่ 3.5 กม. แถว ๆ ปากช่อง จ.นครราชสีมา อีกกี่ปีจะเสร็จ (ฮา).....✪ งานเข้าไม่ได้หยุดหย่อน!

สำหรับ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ตั้งแต่
ลูกน้องทหารชั้นสัญญาบัตร-ประทวน เม้าอะลอะวอด
เออะอะไววาย ตามมาด้วยข้อครหากรณีทหารเรือทำ
ธุรกิจ “เหมืองหิน” หลังสุด “เรือดำน้ำ” ที่สั่งต่อจาก
จีนติดปัญหาว่าประเทศเยอรมนีไม่ขายเครื่องยนต์เรือ
ดำน้ำให้จีน ประเภทที่ว่าจีนต่อตัวเรือเปล่า ๆ แต่ยังไม่
มีเครื่องยนต์ (ฮา) เห็นว่าจีนจะปลอบใจด้วยการส่ง
เรือดำน้ำมือสอง 2 ลำ มาให้ทหารเรือฝึกไปพลาง ๆ
ก่อน.....☺ เนวรัตน์ เสือสอาด ส่งข่าว “แอมเนสตี”
ยื่นหยุดทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อไป แม้มีเสียงขับ
ไล่ให้ออกนอกประเทศไทย ขณะที่ ไคลด์ วอร์ด รอง
เลขาธิการแอมเนสตี ย้ำในฐานะที่เป็นขบวนการ
ของคนธรรมดาที่เคลื่อนไหวณรงค์เพื่อส่งเสริมและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ จึง
ตระหนักว่ารัฐบาลไทยมีหน้าที่คุ้มครองความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุม
โดยสงบ.....☺ ลำซ้ำมากมาย! สำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็น
กสทช. แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการโทรคมนาคม
1 คน และด้านอื่น ๆ ที่ยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) 1 คน ผู้สนใจยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26428

Col.Inch: 106.53 Ad Value: 223,713

คอลัมน์: เศรษฐี

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 671,139

คลิป: สีสี่

อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา).....🌟 เซ็นทรัลพัฒนาจะเผยวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนกับสื่อมวลชน โดย “ซีอีโอ” คนใหม่ วัลยา จิราธิวัฒน์ 22 ก.พ.นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมปาร์คไฮแอท ถนนวิฑู.....🌟 โครงการเทศกาลเสวนาภาพยนตร์อุตสาหกรรมออนไลน์ ประจำปี 65 ตอน “ศรัทธาและความเชื่อร่วมในอุตสาหกรรม” จัดโดยศูนย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 เรื่อง “Roh” 22 ก.พ.นี้ เวลา 17.00-19.00 น. โดย รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ และ ผศ.อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย.....🌟 รศ.ดร.ชัชชัย อ่อนจันทร์ ผอ.สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอท็อป พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด Product Champion ในโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 65 ฟรี!.....🌟 นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นนำเข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัทดับเบิลเอ อาทิ กระบวนการผลิตกระดาษ โรงผลิตไฟฟ้าเอ็นพีเอส ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลใหญ่ที่สุดในประเทศ และสวนอุตสาหกรรม 304 พร้อมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมี ฤศย์ดิศกร เกตุกมล ซีอีโอเอ็นพีเอส ให้การต้อนรับ.....🌟

เศรษฐี



“มังกรดำไร้หัว ทางที่ตีกันเอง ถ้าคานบนเอน คานล่างก็เบี้ยว ถ้าเสาเอกเฉียง เสาโทก็เฉียง” กากบาทรายงานตัวเข้าเวรประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

■ ปฏิบัติการล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ ผอ.สปอ.ตร. หรือ PCT เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาพบกับ พล.อ.เชา ชกลา รอง ผบ.สส. และ ผบ.สท. ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลกัมพูชา หลัง พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบ.ก.ส.ส.ตม. และ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบ.ก.ส.ภ.2 หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งชายแดนไทย ■ พบฐานใหญ่หลอกคนไทยที่กัมพูชา พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์มอบ 71 หมายจับตำรวจไทยให้ทางการกัมพูชา เข้าตรวจค้นเป้าหมายที่ตั้งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ■ รวม 22 ผู้ต้องหาส่งตัวกลับมามีคดีในไทย ■ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย



พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข



พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์



พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์

■ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ หาทางแก้ปัญหาขยะยาวประสาน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. และผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์ร่วมแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลอกหลวงออนไลน์

งานสำคัญของชาติ ■ สหรัฐฯลดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยลงมาเป็นประเทศต้องจับตามอง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ถูกวางตัวมาแก้ปัญหา ■ ทำทุกทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทั้งป้องกันปราบปราม ตรวจเครื่องมือประมงฯ หมิ่นล่าประกอบการออกใบอนุญาตประมงพาณิชย์ รอบปี 2565-2567 ■ ยกระดับการติดตาม ความคุมและเฝ้าระวังให้ประมงไทยปราศจากประมง IUU-แรงงานบังคับ-ค้ามนุษย์ปราบยาเสพติด ■ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบ.ช.ปส. พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบ.ก.ปส.3 พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผบ.ก.ปส.4 เปิดปฏิบัติการสยบไฟรั้ว 65/6 “สยบนักค้าคนใต้ 2” เข้าค้น 30 จุดทั่วประเทศ จับ 2 ผู้ต้องหาสำคัญ ยึดทรัพย์สิน 43 ล้านบาท

จับทันที ■ กรณีสื่อโซเชียลลงข่าวแก๊งปล้นเงินกู้มาทางหนี้เงินกู้ 1 หมื่นบาท ใช้อาวุธปืนยิงดลุ่มบ้านผู้เสียหายทำทนายกฎหมาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ สั่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง ผอ.สปน.ตร. ลงพื้นที่กับ พล.ต.ท.ยรรยง เวช โอสถ ผบ.ช.ภ.4 พล.ต.ต.พิชญ์ อุณหเสรี ผบ.ก.จ.อุดรธานี จับยกแก๊ง ■ พบตารางบัญชีลูกหนี้อยู่ในบัญชี ■ จ่อยขยายผล “นายทุน” ใช้มาตรการยึดทรัพย์ปราบแก๊งหนี้นอกระบบ...เป็นรูปแบบการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์ของตำรวจยุคนี้...

กากบาท